

Số: /BC-UBND

Hà Thanh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ**  
**tại cơ quan UBND xã Hà Thanh năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với UBND xã năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND xã Hà Thanh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan đơn vị thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ xã Hà Thanh năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Hà Thanh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan như sau:

**I. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan:**

**1. Tình hình triển khai thực hiện:**

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế cho kịp thời với các chế độ chính sách của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành, tổ chức triển khai, quán triệt đến từng bộ phận, ban, ngành đoàn thể phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng thời quy định chi tiết những khoản chi phúc lợi trên cơ sở quy định của nhà nước và quy chế riêng của UBND xã. Hầu hết các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

**2. Kết quả thực hiện:**

Năm 2023 là năm đầu tiên UBND huyện ra quyết định 4800/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc giao cho UBND xã thực hiện tự chủ, do vậy việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban nhân dân xã được coi là xương sống, là nòng cốt và là cơ sở pháp lý để thực hiện giao dịch với Kho bạc nhà nước, với các cơ quan Tài chính, cơ quan thanh tra kiểm tra căn cứ để đánh giá, kiểm chứng và đối chiếu. Công chức Tài chính - Kế toán đã căn cứ quy chế này và các

quy định có liên quan hướng dẫn, kiểm soát việc thanh, quyết toán đối với các tổ chức, cá nhân có thụ hưởng từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân có thụ hưởng từ ngân sách nhà nước làm thủ tục chi sai với nội dung quy chế và quy định Công chức Tài chính - Kế toán từ chối thanh toán, đảm bảo cho việc thực hiện quy chế một cách nghiêm túc, chắc chắn, tiết kiệm ngân sách nhà nước và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan.

Việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên cơ sở các quy định của nhà nước và sự đồng tình nhất trí cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân có thụ hưởng từ ngân sách nhà nước nên trong quá trình thực hiện cơ bản diễn ra thuận lợi. Các hồ sơ chứng từ thanh toán được kho bạc nhà nước huyện Tứ Kỳ tiếp nhận và thanh toán nhanh chóng, đồng thời nhiệm vụ chi cũng đảm bảo theo đúng dự toán được giao từ đầu năm.

## **II. Những tồn tại, khó khăn và giải pháp:**

### **1. Những tồn tại, khó khăn**

Do các văn bản luật thay đổi như việc phát hành hóa đơn điện tử, việc mua hàng hóa không thực hiện bằng kê mà phải dùng hóa đơn, hóa đơn điện tử phải cập nhật theo đúng ngày mặc dù bộ phận kế toán đã triển khai họp và thông báo cho các bộ phận thụ hưởng nắm bắt xong một số bộ phận chuyên môn vẫn chưa nắm bắt kịp thời nên việc nắm bắt quy chế còn chưa được đồng bộ hóa, nên dẫn đến việc thực hiện có một số hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, do nhiệm vụ chi ở xã luôn biến động, do quy định của Tài chính rất khắt khe về thủ tục thanh quyết toán, về thủ tục hóa đơn tài chính dẫn đến một số bộ phận khi lập chứng từ không được bộ phận kế toán tiếp nhận và đồng ý thanh quyết toán. Một số bộ phận còn lập hồ sơ chứng từ chậm so với quy định gây khó khăn cho việc thanh quyết toán.

Mặc dù được tự chủ kinh phí xong do kinh phí hạn hẹp nên vẫn chỉ đáp ứng được các khoản chi thường xuyên và cơ bản chưa phát huy được hết các nhiệm vụ đã xây dựng trong quy chế nhất là phần tiết kiệm để chi trả thu nhập thêm cho cán bộ, công chức.

Các hoạt động tại xã đa dạng và phức tạp nhiều khoản chi công không thể có hóa đơn do thuê người dân tại địa phương làm như công tác vớt bèo, công tác phát quang hành lang...nhưng thủ tục thanh toán đôi khi đòi hỏi hóa đơn khiến bộ phận kế toán rất khó thanh quyết toán các khoản này.

### **2. Giải pháp**

Thường xuyên phổ biến quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, trong các cuộc họp để cán bộ, công chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức thụ hưởng ngân sách nhà nước nắm rõ hơn về quy định trong quy chế đã ban hành, các bộ phận cần phối hợp hơn nữa trong công tác lập chứng từ theo quy định của Tài chính,

kho bạc từ đó tạo điều kiện cho việc thực hiện quy chế thuận lợi hơn và khắc phục được những tồn tại hạn chế đã nêu trên.

### **3. Kiến nghị:**

Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn chi tiết hơn nữa trong công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kinh phí tự chủ và quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan năm 2023 của UBND xã Hà Thanh./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BTV Đảng ủy xã; } (*Để báo cáo*).
- TT. HĐND xã; }
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Thúc**